



ที่ สธช. ๐๑/ ว.๑๕๓๘

สภาการสาธารณสุขชุมชน
๘๘/๒๐ อาคาร ๕ ชั้น ๕ ตึก สป.สธ.
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง
“Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : **สู่เส้นทาง
นักสาธารณสุขทองคำ**”

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมวิชาการฯ พร้อมกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนที่สถานที่จัดงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้จัดการประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : **สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ**” ขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม IMPACT EXHIBITION CENTER HALL ๗ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์การทำงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมขยายผลการพัฒนาองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ด้านสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ นำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสร้างมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่เกี่ยวกับขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรตินักสาธารณสุขที่อุทิศตน ด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของ ประชาชนในระดับพื้นที่ ชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง ๖ ภูมิภาคของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และการประชาสังคมในพื้นที่ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคท้องถิ่น รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ ...

ในการนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว และใคร่ขอเรียนเชิญ ท่าน และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงสมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน ได้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนในครั้งนี้ โดย นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และมอบรางวัลต้นแบบนักสาธารณสุขทองคำ พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว) ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment" เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม IMPACT EXHIBITION CENTER HALL ๗ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ดำเนินการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th เมนู “การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖” (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยที่ผู้เข้าประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุขหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์มายังท่าน โปรดแจ้งบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในสังกัดหน่วยงานของท่าน และอนุญาตให้บุคลากรสาธารณสุขได้เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณโครงการอบรมในครั้งนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพศาล บางชวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

สำนักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๗